



Chúng tôi sẽ phục vụ đồ uống như rượu sake và bánh kẹo của Việt Nam và Nhật Bản ! Ngoài ra nhà hàng ENISHI - JPS Marche and Restaurant cũng sẽ phục vụ món sushi !

Giao lưu kinh doanh thân mật Việt – Nhật (Business Salon) lần 2 <Chủ đề lần 2> Liên kết trong ngành bánh kẹo

Cuối năm trước, Nhật Bản cuối cùng đã đi đến thỏa thuận với các nước thành viên tham gia TPP.

Tại Brain Works Group, trước khi TPP trở thành tiêu điểm chú ý như hiện nay, chúng tôi đã đề xuất rằng Nhật Bản không thể thiếu sự tồn tại cùng với các nước Đông Nam Á. Hiện nay, tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty chúng tôi đang kinh doanh nhà hàng “ENISHI Marche & Restaurant” - một nền tảng triển khai ẩm thực Nhật Bản - và tại Đà Lạt, chúng tôi dự định triển khai “Nông nghiệp theo kiểu Nhật Bản” tại nông trại mà công ty chúng tôi có tham gia. Lần này sẽ có hai nhà chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp, ẩm thực, bánh kẹo sẽ trình bày về việc hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực bánh kẹo. Bánh kẹo là sự tồn tại không thể thiếu xét cả trên hai phương diện: phát triển ẩm thực và phát triển các hoạt động của địa phương.

Mặt khác, trong nước Việt Nam, khi mà ngày càng nhiều các công ty nước ngoài thâm nhập đa dạng vào thị trường ẩm thực Việt Nam thì chắc chắn là người tiêu dùng bình thường của Việt Nam cũng có nhu cầu ngày càng cao về thực phẩm chất lượng cao, yên tâm hơn, an toàn hơn. Các doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp và ẩm thực đã mở rộng hoặc đang cân nhắc mở rộng kinh doanh sang Việt Nam đang kỳ vọng vào sự hợp tác giữa các doanh nghiệp tư nhân.

Trong phần 2 là phần tiệc giao lưu thân mật, chúng tôi có chuẩn bị các sản phẩm Bánh kẹo Nhật Bản. Thông qua hệ thống online, chúng tôi tạo ra nơi giao lưu giữa các khách tham dự từ Tokyo, Osaka và TP. Hồ Chí Minh. Kính mong Quý khách hãy nhiệt tình tham gia sự kiện này cùng với chúng tôi.

Thông tin chung

Thời gian: Thứ hai, ngày 4/4, từ 13:30 đến 17:30 (đón khách từ 13:00)

Chương trình:

13:00: Đón khách

13:30 ~ 14:45: Phần trình bày của Ông Noboru Kondo, CEO Brain Works Group
(tại trung tâm kinh doanh châu Á của Brainworks Asia)

14:50 ~ 16:00: Phần trình bày của Ông Akira Masuyama,
Giám đốc Viện nghiên cứu kinh tế lưu thông thực phẩm
(trình bày qua hệ thống hội thảo online từ Tokyo)

16:05 ~ 17:30: Tiệc giao lưu thân mật

Địa điểm: Trung tâm kinh doanh châu Á, bên trong trụ sở công ty TNHH Brainworks Asia
Số 11B Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM

Trung tâm kinh doanh châu Á, bên trong trụ sở chính Brain Works tại Tokyo
Trung tâm kinh doanh châu Á, bên trong chi nhánh Brain Works tại Osaka

Phí tham gia: 250,000VND/ người

Số khách tham gia: tối đa 30 người

※ Ưu tiên Quý khách đăng ký sớm

Giới thiệu diễn giả

※ Diễn giả có thể thay đổi mà không được báo trước. Kính mong Quý khách thông cảm.
※ Có phiên dịch tiếng Việt.

• Ông Noboru Kondo, CEO Brain Works Group



Sinh năm 1962 trong một gia đình nông dân trồng khoai lang tại tỉnh Tokushima, Nhật Bản.
Ông tốt nghiệp ngành kiến trúc, khoa công nghiệp, đại học Kobe.
Ông có chứng chỉ kiến trúc sư bậc nhất và chứng chỉ kỹ sư xử lý thông tin bậc cao.
Ông hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện, bao gồm hỗ trợ cải cách kinh doanh, hỗ trợ đào tạo nhân lực, hỗ trợ bảo mật thông tin, hỗ trợ IT outsourcing, hỗ trợ xây dựng thương hiệu...
Ông tiến hành tập huấn và chỉ đạo ngay tại cơ sở. Ông làm việc với cả DN Nhật Bản và DN địa phương tại khu vực châu Á, khu vực ĐB sông Mekong. Đặc biệt, thời gian gần đây, nhằm kết nối các địa phương của Nhật Bản và châu Á, ông đã đi đến rất nhiều địa danh tại Nhật Bản cũng như châu Á và có viết nhiều bài đăng trên blog. Ông đang tích cực hoạt động với vai trò người dẫn đường trong hoạt động kinh doanh tại châu Á.

• Ông Akira Masuyama, Giám đốc Viện nghiên cứu kinh tế lưu thông thực phẩm



Chuyên gia tư vấn cấp cao trong ngành bánh kẹo Nhật Bản. Hiện nay 77 tuổi.
Ông từng nghiên cứu về ngành bánh kẹo châu Âu, cái nôi của ngành bánh kẹo, và đã có kinh nghiệm diễn thuyết tại Việt Nam và Philippin. Với tinh thần coi trọng việc hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, ông đang tiến hành các hoạt động để phát triển hợp tác trong lĩnh vực bánh kẹo giữa hai nước Việt Nhật.
Viện nghiên cứu kinh tế lưu thông thực phẩm được thành lập vào năm 1968, chuyên phát hành các tạp chí chuyên ngành bánh kẹo. Với mục đích sáng tạo và nuôi dưỡng nền văn hóa bánh kẹo trong nhân dân, Viện hoạt động xoay quanh đề tài chính là “Nhân loại và văn hóa bánh kẹo”. Trong từng thời đại và từng hoàn cảnh xã hội, văn hóa bánh kẹo sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về con người nói chung và người dân Nhật Bản nói riêng.

Cách thức đăng ký

Quý khách vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi gửi email hoặc điện thoại theo địa chỉ sau:

info_vn@bwg.co.jp

TEL: 08-3910-3112 / 08-3910-3115

Brainworks Asia (★Phản thông tin bắt buộc)

★Tên công ty	Ngành nghề
★Tên khách tham dự	★Chức vụ
★Phòng ban	★TEL
★E-mail	Ghi chú